

Người viết: Nguyễn Phan Ý Nhi
Lớp 8B1
Trường THCS Thanh Liệt

BÀI DỰ THI “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI MÀ SẴN SÀNG CHO ĐI NHỮNG GIỌT MÁU QUÝ GIÁ CỦA MÌNH - TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, đã bao trọn ý nghĩa và mục đích lớn lao trong các chiến dịch hiến máu nhân đạo. Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, đó còn là truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc ta.

Trong hai năm vừa qua, dịch covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến công tác vận động và tiếp nhận máu. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận năm 2021 vẫn đạt gần 1,4 triệu đơn vị, trong đó trên 99% là từ người hiến máu tình nguyện, tương đương gần 1,5% dân số tham gia hiến máu. Những tháng đầu năm 2022, cả nước vận động và tiếp nhận trên 850.000 đơn vị máu, cao điểm là Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết, Lễ hội Xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, Chiến dịch Những giọt máu hồng - hè và chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt.

Một tấm gương sáng cho điều đó chính là câu chuyện của anh Ngô Văn Dư (48 tuổi, hiện đang làm bảo vệ tại thành phố Hồ Chí Minh) Anh Dư đã hiến máu 102 lần trong suốt 26 năm. Dù đã trải qua 102 lần hiến máu, nhưng điều bất ngờ là trước kia anh Dư lại có chứng sợ máu.



Anh Dư chia sẻ từ năm 1995 khi đang chăm sóc một người bạn tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chứng kiến trường hợp người nhà bệnh nhân cấp cứu chạy đôn đáo tìm máu, lúc ấy rất muốn giúp nhưng lại có chứng sợ máu và chưa biết có bị ảnh hưởng tới sức khỏe sau khi cho máu hay không. "Sau khi về nhà, lúc nào tôi cũng nghĩ về hình ảnh "người chờ máu". Lương tâm cắn rứt và luôn tự đặt câu hỏi sẽ ra sao nếu người nhà bệnh nhân đó không tìm được người hiến máu? Nếu không có máu để bác sĩ kịp thời cấp cứu thì tính mạng người đó thế nào?", anh Dư nhớ lại. Đến năm 1996, anh Dư tham gia công tác chi đoàn dân quân tự vệ tại địa phương, nhờ đó anh biết tới phong trào hiến máu nhân đạo. Anh đã mạnh dạn đăng ký tham gia liên tục cho tới nay. Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên hiến máu, anh Dư nói: "Khi đó, trong tôi xuất hiện hai luồng cảm xúc. Thứ nhất là hồi hộp, vì tôi rất sợ máu và kim tiêm. Khi thấy bịch đựng máu, tôi bị chóng mặt và muốn bỏ về ngay lập tức. Nhưng khi nghĩ lại trường hợp năm 1995, tôi tự động viên bản thân phải cố gắng vượt qua nỗi sợ, vượt qua chính mình".

Anh Dư cho biết: "Năm 1996, việc vận động người dân tham gia hiến máu gặp rất nhiều khó khăn. Do tôi vận động chủ yếu là các đoàn viên, dân quân tự vệ, đa phần là các bạn thanh niên. Vì vậy nhiều khi mấy bạn có những tâm lý sợ bệnh viện, sợ xét nghiệm. Nên tôi cực kỳ vất vả và khó khăn để đi vận động. Bản thân khi đó gia đình tôi khi nghe đến hiến máu thì đều có tâm lý rất là sợ. Lúc đó, người ta nghĩ máu lấy đi thì sẽ mất lượng máu đó không thể tái tạo nên đã phản đối rất nhiều. Tôi chỉ còn cách dùng hành động để chứng minh cho lời nói của mình. Cứ 3, 4 tháng, tôi lại đi hiến máu một lần. Sau một khoảng thời gian thì gia đình đã hiểu và ủng hộ tôi".

Bên cạnh tấm gương của anh Ngô Văn Dư- từ người sợ máu, trở thành "nghiện" máu trong xã hội của chúng ta còn có rất nhiều tấm gương sáng về hiến máu thiện nguyện mà ta phải khâm phục. Đó là câu chuyện của Trung úy công an Trần Văn Phú (32 tuổi, hiện đang công tác tại đội tổng hợp Công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Khi còn là sinh viên đang học tập tại Bắc Ninh, trung úy công an Trần Văn Phú từng vượt 700km vào Huế để kịp thời hiến máu cứu người. Anh Phú kể rằng: "Hôm ấy, đọc được thông tin trên Facebook về một nạn nhân ở Huế đang nguy kịch vì tai nạn giao thông, cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu. Nghĩ đến tính mạng người bệnh đang ngàn cân treo sợi tóc, lại cùng nhóm máu với mình, tôi đã bắt xe vượt qua quãng đường gần 700km vào Huế".

Sau 14 năm "miệt mài" hiến máu, "gia tài" của anh chính là 60 tờ giấy chứng nhận hiến máu gồm 53 lần hiến máu và 7 lần hiến tiểu cầu. Anh Phú vẫn nhớ như

in lần đầu tiên hiến máu, đó là năm 2008, khi vừa tròn 18 tuổi, anh bắt xe buýt từ Bắc Ninh đến Viện Huyết học - truyền máu trung ương với quãng đường 60km. "Lúc đó hồi hộp, cũng lo lắng nhưng khao khát hơn là muốn được giúp đỡ người bệnh. Từ đó định kỳ 3 tháng 1 lần, tôi lại hiến máu. Chỉ cần nhìn thấy những bệnh nhân đang khỏe lên từng ngày là lòng mình thực sự mãn nguyện", anh Phú chia sẻ.



Đó chỉ là hai trong số hàng ngàn câu chuyện hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện mà các tình nguyện viên trên khắp cả nước đang thực hiện mỗi ngày. Dù chỉ là những cá nhân nhỏ nhưng họ đã mang lại ý nghĩa, tầm ảnh hưởng vô cùng lớn hướng đến các giai tầng trong xã hội. Điều đó đã mang lại sức ảnh hưởng nhân văn, nhân đạo sâu sắc đến giới trẻ. Họ là những tấm gương bền bỉ, thầm lặng hiến máu để mang lại nhịp đập trái tim cho người bệnh đồng thời lan tỏa hành động nhân ái cho cộng đồng, xã hội.